

ชื่อโครงการ	การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับให้ของคอร์สเรียนงานประดิษฐ์และระบบซื้อสินค้าออนไลน์โครงการบ้านข้างวัด
โดย	วิสิทธิ์ศักดิ์ เกากิตติกุล 59541204040-3 จิรวัดณ์ ศิริสุภา 59541204049-4
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัจจธรรม สุภาจันทร์
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา	2563

บทคัดย่อ

การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับให้ของคอร์สเรียนงานประดิษฐ์และระบบซื้อสินค้าออนไลน์โครงการบ้านข้างวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในด้านความสะดวกในการจัดการข้อมูลของลูกค้า เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดของข้อมูล ส่งเสริมการขายสินค้าในโครงการบ้านข้างวัด และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า รวมไปถึงระบบชำระเงิน ระบบของคอร์สเรียน และใบเสร็จต่างๆ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของการซื้อสินค้า และยังมีระบบเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในด้านศิลปะของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ถึงที่สุด และในส่วนของการบันทึกข้อมูลต่างๆ นั้น ทางผู้จัดทำได้ทำระบบบันทึกข้อมูลการขาย รวมไปถึงข้อมูลการเงินต่างๆ เพื่อให้เจ้าของร้าน หรือผู้จัดการสามารถติดตามข้อมูล และจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการผิดพลาดของข้อมูล ในส่วนของลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือของคอร์สเรียนได้ด้วยตนเอง เมื่อก่อนการบันทึกข้อมูลของโครงการบันทึกและจัดการด้วยเอกสารหรือข้อความธรรมดา ทำให้ไม่สะดวกในการจัดการ ผู้จัดการหรือเจ้าของร้านไม่สามารถเรียกดูข้อมูลและติดตามข้อมูลย้อนหลังได้ ในส่วนการดำเนินงานของลูกค้าสามารถเลือกสินค้าและคอร์สเรียนเองได้ และยังมีระบบสถานะของสินค้า เพื่อให้เจ้าของร้านสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกมากขึ้น ในส่วนของการเรียกดูรายงาน เมื่อก่อนมีการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารทำให้การค้นหา และจัดทำรายงานเป็นไปได้ยากลำบาก ในส่วนระบบรายงานจะช่วยให้เรียกดูรายงานการประเมินสามารถเรียกดูได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับให้จองคอร์สเรียนงานประดิษฐ์และระบบซื้อสินค้าออนไลน์โครงการบ้านข้างวัดสามารถทำงานตรงตามวัตถุประสงค์ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานของเจ้าของร้านในเรื่องของการจัดการ เรื่องของคำสั่งซื้อ ตรวจสอบรายได้ที่มาก จากการขายสินค้าได้ และจัดการข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

จากการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับให้ของคอร์สเรียนงานประดิษฐ์และระบบซื้อสินค้าออนไลน์โครงการบ้านข้างวัด ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในครั้งนี้ จึงขอกล่าวขอบคุณ ดังนี้

ขอขอบพระคุณ โครงการบ้านข้างวัดที่ได้อนุญาตให้จัดทำโครงการ การพัฒนาระบบสำหรับให้ของคอร์สเรียนงานประดิษฐ์และระบบซื้อสินค้าออนไลน์โครงการบ้านข้างวัด ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านกรให้ข้อมูล บอกปัญหาของโครงการ และให้คำแนะนำด้านต่างๆ ทำให้ระบบนี้สมบูรณ์มากที่สุด

ขอขอบพระคุณอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในด้านต่างๆ ทำให้ผู้จัดทำโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำโครงการขอกราบพระคุณบิดา มารดา เป็นอย่างสูง ที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู ให้โอกาสในทุกๆ ด้าน ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้วิชาความรู้มาจนกระทั่งถึงวันนี้ขอขอบคุณรุ่นพี่ และเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอมา และขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ที่ช่วยเหลือจนกระทั่งโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

วิสิทธิ์ศักดิ์ เกษกิตติกุล

จิรวัดณ์ ศิริสุภา